



๑๐๓ ๒๕๖๕
๒๕๖๕
๒๕๖๕

สค.
ส่ง : กวค.
รับที่ : ล1490/65
12 ก.ย. 2565 เวลา 15.15 น.



ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๘๐๕.๒/๑๒๐๖๕

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๐๙๔๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึงแจ้งว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอเรื่อง กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา จึงขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีโดยด่วน รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ) ด้วย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วงเงินดำเนินการจำนวน ๑,๓๖๓,๙๓๘ ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จำนวน ๒๗๖,๒๗๔ ล้านบาท ตามข้อเสนอ สศช. นั้น สศช. ได้ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ โดยได้รับข้อเสนอจากรัฐวิสาหกิจที่ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงเจ้าสังกัด และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณางบลงทุนประจำปีของรัฐวิสาหกิจซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นอนุกรรมการ และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒนาฯ) แล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามที่ สศช. เสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงเห็นควรให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สภาพัฒนาฯ กำหนด พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนที่สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและรายงานให้กระทรวงการคลังและ สศช. ทราบ เพื่อใช้ในการกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ สำหรับโครงการใหม่ซึ่งต้องรอการอนุมัติตามขั้นตอนก่อนดำเนินการ รัฐวิสาหกิจควรพิจารณาเตรียมความพร้อมของโครงการล่วงหน้า เช่น การจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการ (Detailed Design) การเตรียมความพร้อมของพื้นที่โครงการ และการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความเกี่ยวเนื่องกับโครงการอื่นหรือหน่วยงานของรัฐอื่น รวมทั้งพิจารณาวางแผนงานและแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนให้กระจายตัวในแต่ละไตรมาสเพื่อหลีกเลี่ยงการเบิกจ่ายงบลงทุนที่กระจุกตัวอยู่ในไตรมาสสุดท้าย และให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบลงทุนด้วย

๒. เห็นสมควร ...



๒. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับงบลงทุน รวมถึงการรายงานผลการดำเนินโครงการลงทุนและการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ระดับกระทรวง และระดับรัฐวิสาหกิจ ตามที่ สศช. เสนอ เนื่องจากเป็นแนวปฏิบัติที่ สศช. เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงวงเงินลงทุนและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และทำให้การติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ระดับกระทรวง และระดับรัฐวิสาหกิจ ของสภาพัฒนาฯ มีความสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาและการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน

๓. สำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการทบทวนสถานะการเป็นรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนพัฒนา รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ร่างแผนพัฒนาฯ) ตามกระบวนการ ซึ่งในการจัดทำร่างแผนพัฒนาฯ ได้มีการพิจารณาถึงการทบทวนบทบาทและสถานะการเป็นรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปร่วมกับกระทรวงเจ้าสังกัด ซึ่งร่างแผนพัฒนาฯ ได้ระบุถึงแนวทางการดำเนินการสำหรับรัฐวิสาหกิจที่อาจมีการพิจารณาทบทวนบทบาทรัฐวิสาหกิจบางแห่งด้วยแล้ว

๔. เห็นสมควรรับทราบประมาณการงบทำการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และประมาณการ แนวโน้มการดำเนินงานช่วงปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ ของรัฐวิสาหกิจ ตามข้อเสนอของ สศช.

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งบทบัญญัติมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ กำหนดให้การกู้เงิน การลงทุน การตรากฎหมาย การออกกฎ หรือการดำเนินการใดๆ ของรัฐ ที่มีผลผูกพันทรัพย์สินหรือก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลังแก่รัฐ ต้องพิจารณาความคุ้มค่า ต้นทุน และผลประโยชน์ เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความยั่งยืนทางการคลังของรัฐด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
โทร. ๐๒-๒๙๘-๕๕๘๐-๗ ต่อ ๓๑๕๕
โทรสาร ๐๒-๒๗๙-๘๕๔๗
e-mail : thipmas_n@sepo.go.th